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Choose the best alternative.   
1. A : .................... is the company? 
 B : It’s Mark Jacob’s. 
 1) Who   2) What 
 3) Where   4) Whose  
2. You can make the car stop by stepping on the .................... . 
 1) brake   2) gear 
 3) wiper   4) license  
3. .................... going to see The HUG? 
 1) I’d prefer   2) I’d rather 
 3) What about   4) I’d like  
4. I want .................... to tidy your bedroom properly. No hiding toys 

under the bed. 
 1) yours   2) yourself 
 3) you   4) yourselves  
5. The museum considered the diamonds .................... . 
 1) irreplaceable   2) amazement 
 3) curiosity   4) auditorium  
6. Elsa congratulated me on getting the job, but I could tell that 

secretly she was .................... with envy. 
 1) black    2) blue  
 3) brown   4) green  
7. I’m not sure why she is upset. ....................  
 1) Thanks for reminding me. 2) What’s going on? 
 3) You’re supposed to be here. 4) What a big room!  
8. Sorry, I had to stay late. But don’t worry. .................... home now. 
 1) I’m falling in love with 2) I got your messages from 
 3) I’m on my way  4) I’m starving 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Whose 
   เอ : บริษัทแหงนี้เปนของใคร 
   บี : ของมารค เจคอบ 
    Whose = ของใคร 
   เมื่อตองการถามหาเจาของของสัตว สิ่งของ สถานที่ ใชคําถามที่มี

โครงสราง Whose + be + Noun? 
  1) Who = ใคร 
  2) What = อะไร 
  3) Where = ที่ไหน    

 
 
 
 
 
 
 
   
2. เฉลย 1) brake 
   คุณสามารถทําใหรถหยุดโดยเหยียบลงไปบนเบรก 
   brake = เบรก 
   เปนอุปกรณในรถที่ทําใหรถหยุดเคลื่อนที่ 
  2) gear = เกียร 
  3) wiper = ที่ปดน้ําฝน 
  4) license = ใบอนุญาต  
3. เฉลย 3) What about 
   ไปดูหนังเรื่อง The HUG กันไหม 
   What about = ... กันไหม 
   โครงสราง What about + gerund (Ving) นอกจากจะใชเพื่อ

เสนอแนะหรือใหคําแนะนําแลว ยังใชเพื่อชักชวนผูอื่นใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกับตน
ไดอีกดวย 

  1) I’d prefer = ฉันชอบ ... มากกวา 
  2) I’d rather = ฉันชอบ ... มากกวา, ฉันอยากให ... 
  4) I’d like = ฉันตองการ  
4. เฉลย 3) you 
   ฉันอยากใหเธอจัดหองนอนใหเรียบรอย ไมซุกของเลนไวใตเตียง 
   you = เธอ/คุณ  
   หากตองการใชสรรพนามและกริยาอื่นตามหลังกริยาบางคํา อาทิเชน 

advise, ask, allow, expect, encourage, force, help, invite, order, 
persuade, need, tell จะใชโครงสราง Verb + object + to + infinitive 
จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวาตองใช you ซึ่งในที่นี้เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม 
(Object Pronoun) เพราะกริยา want เปนสกรรมกริยา (Transitive Verb) 
ที่จัดอยูในกลุมเดียวกับกริยาขางตนนี้ และ you ก็เปนรูปและชนิดของสรรพ
นามที่ทําใหประโยคแรกในโจทยมีความหมายสมบูรณ รวมทั้งมีใจความสอดคลอง
กับประโยคที่ตามมาดวย 

  1) yours = ของเธอ/คุณ เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Pronoun) ของประธานหรือกรรมบุรุษที่ 2 

  2) yourself = ตัวเธอ/คุณเอง เปนสรรพนามสะทอนกลับ (Reflexive 
Pronoun) ของประธานเอกพจน บุรุษที่ 2 

  4) yourselves = ตัวพวกเธอ/พวกคุณเอง เปนสรรพนามสะทอน
กลับ (Reflexive Pronoun) ของประธานพหูพจน บุรุษที่ 2  

5. เฉลย 1) irreplaceable 
   พิพิธภัณฑถือวาเพชรมีคาจนไมอาจหาสิ่งใดมาทดแทนได 
   irreplaceable = ไมอาจหาสิ่งใดมาทดแทนได 
   เพราะ consider เปนกริยาที่ใชแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นที่

ประธานของประโยคมีตอกรรม ซึ่งกรรมของ consider เปนไดทั้งนามและ
สรรพนาม หรืออาจใช that-clause (อนุประโยคที่ขึ้นตนดวย that) ตามหลัง
ก็ได โดยมีโครงสรางการใชดังตอไปนี้ 

   Subject + Verb + Object + to + V1 
   Subject + Verb + Object + Noun 
   Subject + Verb + Object + Adjective 
   Subject + Verb + Object + as + Noun 
   Subject + Verb + Object + as + Adjective  
   Subject + Verb + that + Subject + Verb (+ Object/ 

Complement)  
   เมื่อพิจารณาจากโครงสรางประโยคในโจทยและความหมายของ

ตัวเลือกที่กําหนดใหทั้งหมดแลว พบวาตัวเลือก 2) เปนคุณศัพทที่ใหความหมาย
ไดเหมาะสมที่สุด โดยเรียงลําดับคําได ดังนี้ 

   Subject  Verb  Object Adjective 
   The museum  considered  the diamonds  irreplaceable. 
  2) amazement = ความพิศวง, ความทึ่ง 
  3) curiosity = ความอยากรูอยากเห็น 
  4) auditorium = บริเวณที่นั่งของผูชมในโรงละคร, โรงมหรสพ

ขนาดใหญ  
6. เฉลย 4) green 
   เอลซาแสดงความยินดีกับฉันที่ไดงาน แตฉันพอจะบอกไดวาเธอก็

แอบอิจฉาตารอน 
   green = สีเขียว 
   เมื่อเติมลงในชองวาง จะได green with envy ซึ่งเปนสํานวน 

หมายถึง อิจฉาตารอน (อยากมี/เปนเหมือนคนอื่น) 
  1) black  = สีดํา 
  2) blue = สีน้ําเงิน นํามาใชในสํานวนนี้ไมได 
  3) brown = สีน้ําตาล  
7. เฉลย 2) What’s going on? 
   ฉันไมแนใจวาทําไมเธอถึงเศรา เกิดอะไรขึ้น 
   What’s going on? = เกิดอะไรขึ้น 
   ใชเพื่อสอบถามเรื่องราว/เหตุการณที่เกิดขึ้น 
  1) Thanks for reminding me. = ขอบคุณที่เตือนฉัน 
  3) You’re supposed to be here. = คุณควรจะอยูที่นี่ 
  4) What a big room! = หองใหญจัง!  
8. เฉลย 3) I’m on my way 
   ขอโทษนะ ฉันตองอยูดึกนะ แตไมตองกังวล ฉันกําลังอยูระหวาง

ทางกลับบานแลวตอนนี้ 
   I’m on my way = ฉันอยูระหวางทาง 
   เปนสํานวนภาษาพูดที่ใชกลาวเมื่อตนอยูในระหวางเดินทางไป/มายัง

สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง 
  1) I’m falling in love with = ฉันตกหลุมรัก 
  2) I got your messages from = ฉันไดรับขอความของคุณจาก ... 
  4) I’m starving = ฉันหิวแทบตาย 
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